

มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์

มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานมูลนิธิฯ และ พล.อ.ต.นพ. อิศพร คณะเจริญ เป็น เลขาธิการมูลนิธิฯ มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์เป็นมูลนิธิสาธารณกุศล ลำดับที่ 950 การสนับสนุนมูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลได้

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ 11 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ มีภารกิจสำคัญดังนี้

1. **หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)** หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นตาม พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานแก่ทีมแพทย์ผู้รักษา และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขณะเป็นกรรมการแพทยสภาว่า ในยุคบ้านเมืองมีความขัดแย้งขอให้แพทย์ไทย **“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดีอย่าดูถูกใคร”** ได้ถูกนำมาสร้างเป็นหลักสูตรร่วม แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า

โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการจิตอาสาอื่นๆ มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ ได้สนับสนุนการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมกับ แพทยสภาและหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) โดยมีการจัดโครงการ ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์เฉพาะทางให้ไปถึงประชาชนที่เดือดร้อนจากการรักษาพยาบาลที่ต้องรอคอยคิวเป็นเวลานาน โดยจัดมาแล้ว ทั้งหมด 5 ครั้ง ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปราจีนบุรี ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ตรวจรักษาคนไข้มากกว่า 36,000 คน

2. **สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการประชุมวิชาการด้านธรรมมาภิบาล** มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ไทยด้วยธรรมมาภิบาล ด้วยการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี และเสนอผลงานวิจัยของ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำไปแก้ปัญหาเพื่อประชาชน โดยเน้นให้ทำการศึกษาวิจัยปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆของประเทศ

3. สนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (นอกกระทรวงสาธารณสุข)

มูลนิธิฯ สนับสนุนกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาลสังกัดนอกกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับ แก้วกัลยา สิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ที่ดูแล

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินงานจะเน้นให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดตั้งโรงพยาบาลคุณธรรม โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิฯ จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่โรงพยาบาล ร่วมกับทีมงาน

ทั้งนี้ได้มีการออกหน่วยแพทย์อาสาและกิจกรรมการสาธารณสุขมูลฐานเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา